

## แจ้งข่าวการประเมินวิทยฐานะ

นำเสนอเมื่อ : 20 เม.ย. 2558

ข้อมูลจากคอลัมน์ "สถานี ก.ค.ศ."  
เป็นเรื่องที่ได้อบรมและข่าวสารแก่คุณครูที่รอคอยเรื่องการประเมินวิทยฐานะ  
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขออนุญาตพิมพ์สำเนาจากหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมานำเสนอให้ทุกท่านได้อ่านกัน  
ครับ

## แจ้งข่าวการประเมินวิทยฐานะ

สวัสดิ์คือเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  
สำหรับสัปดาห์นี้ฉันมีข่าวสารความเคลื่อนไหวของการประเมินวิทยฐานะมาบอกกล่าวให้ได้รับทราบกัน ดังนี้ค่ะ

การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 หรือที่เรียกว่า เกณฑ์เชิงประจักษ์  
ซึ่งหลายคุณติดตามข่าวสารและฝากขอคำถามไว้ในเว็บบอร์ดมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 สำนักงาน  
ก.ค.ศ.ได้มีการประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในการขอมีหรือ  
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งแล้ว จำนวน 51 ราย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 44 ราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จำนวน 3 ราย และสังกัดสำนักงาน กศน.จำนวน 4 ราย สามารถเข้าไปดูรายชื่อและผลงานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน  
ก.ค.ศ. (และเว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอม)  
โดยกำหนดให้มีการยื่นคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกภายใน 15 วัน  
นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อ หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคำร้องคัดค้าน  
และคำร้องคัดค้านฟังขึ้น ก.ค.ศ.จะยุติการประเมิน

สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องคัดค้าน ก็จะต้องคัดค้านด้วยเอกสารหลักฐานที่เป็นข้อมูลจริง  
หากคัดค้านโดยไม่มีมูลความจริง ก็จะมีผลความผิดวินัยตามมาตรา 89  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งกำหนดว่า  
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง  
การกระทำตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”  
ซึ่งความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะต้องได้รับโทษปลดออก หรือไล่ออก  
ดังนั้นจึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้พึงระมัดระวังการกระทำต่างๆ  
ไม่ให้เกิดการกระทำผิดวินัยนะคะ

สำหรับรายอื่นๆ ที่ ก.ค.ศ.ได้ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์และไม่มีผู้ใดคัดค้าน เจ้าหน้าที่สำนักงาน  
ก.ค.ศ.จะติดต่อเพื่อนัดหมายในการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน และขอเรียนว่า  
ขณะนี้ผมแอบอ้างว่าสามารถทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมินได้  
จึงขอยุติไปหลังเชื่อหรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับผู้อื่น เนื่องจากกรรมการที่ ก.ค.ศ.แต่งตั้งไป  
เป็นผู้ที่มีความเที่ยงธรรม เป็นกลาง ประเมินตามหลักการ และหลักเกณฑ์อย่างแท้จริง

ขอให้ทุกท่านที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน  
ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนดีขึ้น จนได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ชัดทุกท่านนะคะ แลพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

**สุจิตรา พัฒนะภูมิ**

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา [มติชน](#) วันที่ 20 เมษายน 2558